

PHẦN ĐẦU ĐẾN THÁNG 6/2024... (Tiếp theo trang 1)

thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đúng tiến độ.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Đây là dự án trọng điểm, cấp bách nên cần phải sớm hoàn thành đầu tư. Muốn vậy, đến hết tháng 7/2023 EVN phải rà soát hoàn thiện hồ sơ dự án để trình Chính phủ phê duyệt. Sau khi được phê duyệt dự án và chủ trương đầu tư, EVN và chủ đầu tư phải làm việc với các địa phương triển khai các bước thực hiện dự án theo quy định. Các địa phương giữ nguyên hướng tuyến và cập nhật các quy hoạch của tỉnh; chuyển mục đích sử dụng đất; bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Các cơ quan của Bộ Công Thương rút ngắn thời gian thẩm định dự án, phần đầu đến tháng 6/2024 hoàn thành đầu tư toàn bộ dự án và đưa đường dây 500kV mạch 3 kéo dài ra miền Bắc đi vào hoạt động đáp ứng nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh phía Bắc cũng như của cả nước.

6 THÁNG, XỬ PHẠT 11 ĐƠN VỊ... (Tiếp theo trang 1)

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũng đã tiến hành kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và một số hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý tại 15 đơn vị và 21 doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và sản phẩm sứ; kiểm tra việc chấp hành các quy định về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa trọng điểm như: xăng dầu, LPG, điện, điện tử, vàng bạc, hàng đóng gói sẵn... Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cho người tiêu dùng nhận biết các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ các hàng hóa thiết yếu, các hành vi gian lận thường xảy ra trong hoạt động kinh doanh. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật và chuyên môn để kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận về đo lường, chất lượng hàng hóa, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, gas hóa lỏng, an toàn thực phẩm.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại khóa tu mùa hè

Công an huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các em thiếu niên, nhi đồng tại khóa tu mùa hè chùa Khánh Sơn, xã Quỳnh Giao. Khóa tu với chủ đề "Tuổi trẻ hương thiên" diễn ra từ ngày 7 - 9/7 với trên 600 khóa sinh tham gia, chủ yếu là các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện. Trong buổi tuyên truyền, các em thiếu niên, nhi đồng đã được cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quỳnh Phụ phổ biến các nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, những lỗi thường mắc đối với học sinh khi sử dụng mạng xã hội, internet; nguy cơ, tác hại của việc sử dụng mạng xã hội, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động phạm tội và hướng dẫn cách thức sử dụng mạng an toàn, hiệu quả. Qua trao đổi, các em thiếu niên, nhi đồng đã nắm được những thông tin, lưu ý khi sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ kiến thức, hình ảnh, thông tin. Vai trò của người tham gia giao thông đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, trong đó có lứa tuổi đoàn viên, thanh niên và sinh viên; nguyên nhân và hậu quả to lớn mà tai nạn giao thông gây ra đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, để mỗi cá nhân có ý thức phòng ngừa tai nạn.

Đây là hoạt động ngoại khóa do Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo huyện tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó giúp các em học sinh có thêm hiểu biết, kiến thức pháp luật. MINH HƯNG

1.867 suất quà tặng các cựu thanh niên xung phong nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

6 tháng đầu năm 2023, các cấp hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội. Cùng với việc tiếp nhận, trao quà của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân; các cơ sở hội đã trích quỹ nghĩa tình đồng đội trao 1.867 suất quà, trị giá hơn 264 triệu đồng cho các cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội đã kết nối, tiếp nhận hỗ trợ kinh phí xây mới 8 ngôi nhà, sửa chữa 2 ngôi nhà, tặng 10 số tiết kiệm cho các hội viên với tổng số tiền hơn 545 triệu đồng. Những việc làm vì nghĩa tình đồng đội đã gắn kết tình cảm giữa các cựu TNXP với nhau, gắn kết giữa hội viên với tổ chức hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. XUÂN PHƯƠNG

Kiến Xương Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng

Hưởng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng ngày 9/7, tại Trạm Y tế xã Nam Bình, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Huyện đoàn Kiến Xương tổ chức khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Nam Bình. Gần 20 cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương đã tổ chức khám tổng quát, siêu âm, điện tim để kiểm tra tình trạng sức khỏe, đồng thời tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn phương pháp điều trị cho 140 người là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Ngoài ra, các bác sĩ còn tư vấn kiến thức phòng tránh, phát hiện sớm một số bệnh phổ biến thường gặp ở người cao tuổi, từ đó giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân. THU THỦY

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

HỎI-ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CẬN THÔNG TIN

(Tiếp theo số 8884, ngày 3/7/2023)

Câu 17. Pháp luật quy định việc các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin trên môi trường mạng như thế nào? Trả lời: Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng như sau: 1. Cơ quan nhà nước công khai trên môi trường mạng các thông tin cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công nghệ thông tin, phải bảo đảm cung cấp các thông tin như sau: a) Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính thuộc thẩm quyền ban hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo, trong đó nêu rõ: hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành,

số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về, cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản. Việc cung cấp thông tin văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo đảm đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật hoặc Công báo Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. b) Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên. c) Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất, tích hợp từ Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. d) Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước. đ) Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan nhà nước, trong đó: - Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cung cấp thông tin về chiến lược, kế hoạch, quy hoạch ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền trong phạm vi cả nước. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp thông tin về chiến lược, kế hoạch, quy hoạch

Tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến

Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến cho 260 đại biểu là công chức lao động - thương binh và xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được giới thiệu quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với nhóm thủ tục hành chính gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng. Bên cạnh đó, được hướng dẫn kỹ năng, thao tác để vận hành các chức năng của hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội như: Quản lý thông tin đối tượng, thông tin hộ gia đình, giấy tờ thủ tục hành chính đăng ký chính sách trợ giúp xã hội thông qua việc xử lý hồ sơ người dân đăng ký; theo dõi lượt đăng ký thủ tục chính sách trợ giúp xã hội, quản lý việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội của các địa phương. Thông qua tập huấn giúp công chức lao động - thương binh và xã hội cấp xã khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội. Qua đó góp phần thực hiện tốt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. DUY TÙNG

ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền tại địa phương. - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND cấp huyện cung cấp thông tin về chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý của mình. - Việc công bố quy hoạch tuân theo Luật Quy hoạch. - Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay theo quy định của pháp luật. e) Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức của cán bộ, công chức làm đầu mối liên hệ: - Đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổng cục, cục và cơ quan tương đương, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm có các thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị trực thuộc; tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan. - Đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp huyện phải bảo đảm có các thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính đến cấp xã, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan. g) Báo cáo tài chính năm công khai theo quy định của Luật Kế toán; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của Luật Thống kê; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; thông tin về dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. h) Danh mục thông tin phải được công khai, trong đó nêu rõ địa chỉ, hình thức, thời điểm, thời hạn công khai đối với từng loại thông tin. i) Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải công bố công khai. 2. Ngoài các thông tin quy định tại khoản 1 nêu trên, các cơ quan nhà nước có thể cung cấp thông tin khác theo thẩm quyền. 3. Thông tin của cơ quan nhà nước cung cấp trên môi trường mạng phải được cập nhật kịp thời sau khi có sự thay đổi. (còn nữa) PHONG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, SỞ TƯ PHÁP

Chuẩn hóa thông tin thuê bao di động - loại bỏ sim rác, sim ảo

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, góp phần giải quyết triệt để tình trạng sử dụng sim thuê bao di động có thông tin không đúng quy định, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trong tỉnh tổ chức rà soát, đối chiếu để chuẩn hóa thông tin theo quy định, qua đó kiểm soát thông tin giúp người dùng tránh bị lừa đảo qua mạng.



Người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao di động tại điểm giao dịch của Viettel Thái Bình trên địa bàn thành phố.

Viettel Thái Bình là doanh nghiệp có số người dân trong tỉnh sử dụng thuê bao lớn với khoảng 20.000 thuê bao. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai các biện pháp xác thực, chuẩn hóa bảo đảm thông tin thuê bao đúng quy định, doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát, đối chiếu. Ông Đặng Thanh Bình, Phó Giám đốc Viettel Thái Bình cho biết: Chuẩn hóa thông tin không chỉ bảo vệ quyền lợi của khách hàng mà còn loại bỏ những phiên toàn tử sim rác, sim ảo mang lại, đồng thời bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao góp phần làm giảm các hoạt động lợi dụng sim thuê bao có thông tin không đúng để quảng cáo không đúng sự thật, vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Do vậy, sau khi có văn bản chỉ đạo, doanh nghiệp đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ bố trí cán

bộ, nhân viên xuống các điểm tổ chức rà soát, thực hiện việc chuẩn hóa cho người dân. Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, nhân viên Viettel huyện Quỳnh Phụ cho biết: Rất nhiều trường hợp đến chuẩn hóa thông tin là thuê bao không chính chủ, sai lệch thông tin... nên chúng tôi hướng dẫn lấy lại thông tin cho khách hàng để chuẩn hóa theo quy định. Đối với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu, người khuyết tật không đến được các điểm, chúng tôi phối hợp với nhân viên địa bàn đến từng gia đình để chuẩn hóa. Sau khi được chuẩn hóa, tâm lý chung của người dân rất phấn khởi.

Anh Hòa Thái Hà, thôn A Mễ, xã Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ) cho biết: Trong quá trình sử dụng điện thoại, nhiều lần tôi bị số điện thoại lạ gọi với lý do trúng thưởng yêu cầu nhập thông tin để lĩnh thưởng, hướng dẫn học bằng lái xe giá rẻ, giả danh công an yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân... Những trường hợp này tôi cũng đã từng được cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng nên chủ động không nhận lại, song cảm thấy rất bất tiện. Vừa qua, có đợt chuẩn hóa thông tin thuê bao, tôi hiểu được lợi ích của việc đăng ký sim chính chủ sẽ giảm thiểu được nhiều rủi ro

trong quá trình sử dụng nên khi đã có thông báo của nhà mạng đến thực hiện chuẩn hóa tại nhà văn hóa xã, tôi cùng người thân trong gia đình đi làm ngay. Thái Bình hiện có trên 40.770 thuê bao cần phải chuẩn hóa thông tin, chủ yếu từ 3 nhà mạng lớn (Viettel, Vinaphone, Mobifone). Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06), các doanh nghiệp viễn thông di động trong tỉnh đã

triển khai các biện pháp kết nối, cung cấp dữ liệu, đối soát thông tin trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó rà soát, phát hiện các trường hợp đã đăng ký thông tin thuê bao, có đầy đủ giấy tờ nhưng chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ông Vũ Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ: Mặc dù trong quá trình triển khai gặp một số khó khăn do người dân chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc chuẩn hóa nên vẫn còn ngại đến các điểm để thực hiện. Song, với quyết tâm của ngành thông tin và truyền thông cũng như các doanh nghiệp viễn thông, tính đến ngày 31/5/2023, tỷ lệ chuẩn hóa thông tin của các nhà mạng trong tỉnh đạt 92%, còn 8% số thuê bao bị khóa một chiều. Sau ngày 31/5, với những thuê bao bị khóa, chưa được chuẩn hóa thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường thông tin tuyên truyền, chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, chuẩn hóa thông tin thuê bao cho khách hàng chưa làm để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông. Mặt khác, Sở phối hợp với Cục Viễn thông tổ chức giám sát, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện việc chuẩn hóa thông tin của các doanh nghiệp, đặc biệt là việc phát triển thuê bao mới, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm, bao gồm việc đề nghị đình chỉ hoạt động đối với các doanh nghiệp

vi phạm trong việc phát triển thuê bao mới thể hiện qua các hành vi: cung cấp dịch vụ cho thuê bao phát triển mới nhưng thông tin thuê bao không đầy đủ hoặc không chính xác; bán, lưu thông trên thị trường sim thuê bao đã được nhận sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động cho sim thuê bao..., từ đó hạn chế thấp nhất tình trạng người sử dụng bị lừa đảo qua mạng. ANH THỦ

8 HÌNH THỨC LỪA ĐẢO QUA TIN NHẮN VÀ CUỘC GỌI. A list of 8 common scam methods: 1. Fake charity donation requests, 2. 'Secret SIM' service offers, 3. Fake loan offers, 4. Fake investment offers, 5. Fake SMS brand-name offers, 6. Fake lottery offers, 7. Fake online investment offers, 8. Fake government service offers. Includes a VNCERT/CC logo and a warning not to click on suspicious links.